

Số: 07/TB-MTTQ-BTT

Ia H'Drai, ngày 02 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa X, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia H'Drai thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, như sau:

I. Công tác tham gia xây dựng chính quyền:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương:

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên đã phối hợp và tổ chức 29 đợt, với hơn 1.400 tầng lớp nhân dân tham dự trong các đợt hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, như: Luật hòa giải ở cơ sở; Luật MTTQ Việt Nam; Luật Nghĩa vụ Quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; pháp lệnh dân chủ ở xã ..., đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng "xây dựng nông thôn mới", "giảm nghèo bền vững"; tham gia phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo.

Vận động Nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tập hợp phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành có liên quan giải quyết. Tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu sắc nội dung, tinh thần các chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng về phòng chống tham nhũng gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển khai thực hiện Đề án 02-1133 "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư" năm 2019 trên địa bàn, thành lập 02 tổ nòng cốt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với HĐND-UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp.

2. Công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử trước và sau mỗi kỳ họp của Quốc hội; Trong năm phối hợp tổ chức được 04 cuộc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum và tổ chức 12 Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã (tại 3 xã và các thôn), có trên 1.000 cử tri tham dự và có 45 lượt ý kiến, kiến nghị. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tham dự đầy đủ. Các vị đã thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri thông qua việc tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung giải trình và tiếp thu những vấn đề, ý kiến mà cử tri quan tâm. Nhiều vấn đề kiến nghị chính đáng của cử tri đều được trao đổi, trả lời ngay tại các Hội nghị tiếp xúc. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được trả lời các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nghiêm túc tiếp thu, đồng thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

- Về công tác giám sát: Thực hiện chương trình công tác năm 2019 và trên cơ sở nội dung đăng ký giám sát của UBND huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chủ trì tổ chức 06 cuộc giám sát tại 3/3 xã về giám sát việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện và giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn công nhận người uy tín và chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện; Phối hợp với UBND huyện và các ngành có liên quan giám sát vệ an toàn thực phẩm tại 39/33 cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện; Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và phối hợp giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hòa giải ở cơ sở.

- Về công tác phản biện: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham dự đầy đủ các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND huyện.

II. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa X.

Năm 2019, tình hình giá mủ cao su có bước khởi sắc, nhìn chung tâm trạng của các tầng lớp nhân dân rất phấn khởi, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền địa phương và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã

hội, an ninh, quốc phòng của huyện, cũng như sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo.

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân có những tâm trạng lo lắng về một số mặt hàng thiết yếu tăng như xăng, dầu, thực phẩm...; một số công ty cao su trên địa bàn thực hiện cơ chế giải quyết các chế độ, chính sách, trả lương cho công nhân chưa đảm bảo, phù hợp dẫn đến bức xúc trong công nhân; tình trạng tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm vẫn xảy ra; công tác kiểm tra, quản lý hộ tịch, hộ khẩu còn lỏng lẻo ở một số điểm dân cư xa trung tâm huyện, xã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân; Vấn đề vệ sinh môi trường có nơi chưa đảm bảo, vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều phức tạp; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chưa đảm bảo.

Tại Hội nghị HĐND huyện lần này các vị Đại biểu đã được nghe Tổ đại biểu HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Về phần Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xin nêu một số nguyện vọng, kiến nghị cử tri và đề nghị HĐND - UBND huyện xem xét, giải quyết như sau:

1- Nguyện vọng của tầng lớp nhân dân hiện nay mong muốn Đảng bộ, Chính quyền huyện quan tâm sớm đầu tư cơ sở hạ tầng những nơi chưa có. Tiếp tục giải quyết những đề xuất, kiến nghị của nhân dân về đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt...; tăng cường nhiều hơn nữa công tác đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện với nhân dân và lãnh đạo các công ty cao su trên địa bàn để từng bước tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, khó khăn của Nhân dân.

2- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp với chính quyền các xã kịp thời xem xét giải quyết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất cho nhân dân, nếu thửa đất đủ điều kiện cấp. Vì nội dung này cử tri có ý kiến nhiều lần.

3- Đề nghị tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng huyện phối hợp chặt chẽ với các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tuyển dụng công nhân, người lao động đảm bảo theo quy định, nguồn lực chất lượng.

4- Quan tâm sớm đầu tư điện, đường, nước sạch ở một số nơi hiện chưa có như: thôn Ia Đor, điểm dân cư mới thuộc thôn 3, xã Ia Dom.

Trên đây là thông cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri./.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



A Khiên

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- HĐND, UBND huyện;
- Lưu: VP, MTTQVN huyện.

